



โครงการสอน รายวิชาการบัญชีตัวเงิน รหัส 2201 - 2107

ระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาการบัญชี

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โดย

นางปรานทิพย์ นามเกียรติ

ครูผู้สอน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการสอนรายวิชา
รหัสวิชา 2201-2107 วิชา การบัญชีตัวเงิน นก:ชม 3(3)
ระดับชั้น ปวช. 2 สาขา/สาขางาน การบัญชี
ชื่อผู้สอน นางปรานทิพย์ นามเกียรติ

จุดประสงค์รายวิชา

1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับตัวเงิน
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องต้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเกี่ยวกับตัวเงิน
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี
4. บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีตัวเงิน
2. ปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับตัวเงินรับและตัวเงินจ่ายตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของตัวเงิน คำนวนวันครบกำหนดของตัวเงินและดอกเบี้ยตัวเงิน การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตัวเงิน สมุดทะเบียนเกี่ยวกับตัวเงิน การปรับปรุงบัญชีและการปิดบัญชีเกี่ยวกับดอกเบี้ยตัวเงินในวันสิ้นงวดบัญชี การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการสลักหลังโอนตัวเงินการขายลดตัวเงินและตัวเงินขาดความเชื่อถือ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของเช็ค การติดต่อกับธนาคารและรายการที่เกี่ยวข้องกับเช็ค การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการฝากและการถอนเงินจากธนาคาร ระบบเงินสดย่อยและการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยการสอน
รหัสวิชา 2201-2107 วิชา การบัญชีตัวเงิน นก:ชม 3(3)
ทฤษฎีรวม 54 คาบ ปฏิบัติรวม - คาบ

หน่วยที่	ชื่อหน่วย	จำนวนคาบสอน	
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ
1	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวเงิน - ความหมายของตัวเงิน - ประเภทของตัวเงิน - การคำนวณวันครบกำหนดอายุตัวเงิน - การคำนวณดอกเบี้ยตัวเงิน - บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	3	-
2	การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตัวเงินรับ - ความหมายของตัวเงินรับ - การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตัวเงินรับ	3	-
3	การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตัวเงินจ่าย - ความหมายของตัวเงินจ่าย - การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตัวเงินจ่าย	3	-
4	การขายลดตัวเงิน - เหตุผลในการนำตัวเงินไปขายลดให้กับธนาคาร - การคำนวณจำนวนเงินที่จะได้รับจากการขายลดตัวเงินให้กับธนาคาร - การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการนำตัวเงินไปขายลดให้กับธนาคาร	6	-
5	การสลักหลังโอนตัวเงิน - ความหมายและประเภทการสลักหลังโอนตัวเงิน - การคำนวณจำนวนเงินในการสลักหลังโอนตัวเงิน - การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการสลักหลังโอนตัวเงิน	3	-
6	ตัวเงินขาดความเชื่อถือ - ความหมายของตัวเงินรับขาดความเชื่อถือ - การคำนวณและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตัวเงินรับขาดความเชื่อถือ	3	-
7	ตัวเงินขาดความเชื่อถือ - ความหมายของตัวเงินจ่ายขาดความเชื่อถือ - การคำนวณและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตัวเงินจ่ายขาดความเชื่อถือ	3	-

หน่วยที่	ชื่อหน่วย	จำนวนคาบสอน	
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ
8	การปรับปรุงดอกเบี้ยตัวเงินในวันสิ้นงวดบัญชีและสมุดทะเบียนตัวเงิน <ul style="list-style-type: none"> - การคำนวณดอกเบี้ยตัวเงินที่ต้องปรับปรุงในวันสิ้นงวดบัญชี - การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงดอกเบี้ยตัวเงินในวันสิ้นงวดบัญชี 	3	-
9	การปรับปรุงดอกเบี้ยตัวเงินในวันสิ้นงวดบัญชีและสมุดทะเบียนตัวเงิน <ul style="list-style-type: none"> - การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการโอนกลับรายการปรับปรุงดอกเบี้ยตัวเงิน - ประโยชน์ของสมุดทะเบียนตัวเงิน - การบันทึกรายการในสมุดทะเบียนตัวเงิน 	3	-
10	การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตัวแลกเปลี่ยนเงิน <ul style="list-style-type: none"> - ประเภทของตัวแลกเปลี่ยนเงิน - การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตัวแลกเปลี่ยนเงินในประเทศ - การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตัวแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ 	3	-
11	ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเช็ค <ul style="list-style-type: none"> - ความหมายของเช็ค - การติดต่อกับธนาคารโดยขอเปิดบัญชีเพื่อการใช้เช็ค - การเขียนเช็คส่งจ่ายเงินจากธนาคาร 	3	-
12	การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการฝากและถอนเงินจากธนาคาร <ul style="list-style-type: none"> - การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการฝากและการถอนเงินจากธนาคารในสมุดขั้นต้น - การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทธนาคาร 	3	-
13	ระบบเงินสดย่อย <ul style="list-style-type: none"> - ความหมายของระบบเงินสดย่อย - การจ่ายเงินสดย่อยชดเชยระบบ Imprest System - การบันทึกการจ่ายเงินในสมุดเงินสดย่อย 	3	-
14	ระบบเงินสดย่อย <ul style="list-style-type: none"> - ประโยชน์ของเงินสดย่อย - การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสดย่อย - การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง 	3	-

